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ปี61ส่ือ“ทีวี-ส่ิงพิมพ์” วิกฤติหนัก

 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ถูกก�าหนดไว้ตาม
ธรรมนญูสภาการหนงัสอืพมิพ์ฯ ว่า กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
การเลือกต้ัง แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกินกว่าสองวาระตดิต่อกันไม่ได้ 

 ชีพ้ฤติกรรมผู้บรโิภคข่าวเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็และรนุแรง จากสือ่สิง่พมิพ์สูย่คุโซเชยีล 
มีเดยีท่ีเข้ามามีอิทธพิล  เผยโทรศพัท์มือถอืเข้ามามบีทบาทและท�าหน้าท่ีแทนหนังสอืพมิพ์-
โทรทัศน์ จับตาปีหน้าสือ่สิง่พมิพ์ยังเจบ็หนัก ส่วนสือ่โทรทัศน์เข้าสูย่คุวกิฤต ิ รอคิวถกูเลกิจ้าง
งานประมาณ 500 คน ขณะท่ีผู้เรยีนสาขานิเทศวารสารศาสตร์ต้องคดิใหม่ เพราะหางานยาก
	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	อาชีพสื่อมวลชน	 โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์	 ได้รับผลกระทบในด้านรายได้
อย่างรนุแรงจนส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจด้านการข่าว	 จนต้องปิดตวัลงไปหลายส�านัก	 จาก
สาเหตุผู้บริโภคลดจ�านวนลงอย่างมากมาย	 ท�าให้ยอดขาย	 ยอดโฆษณาตกฮวบ	 ขาดทุน	 โดยมี
สาเหตุมาจากสื่อด้านโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วและรุนแรง	
								เกี่ยวกับเรื่องนี้	“ฉัตรชัย	ตะวันธรงค์”	ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท	สปริงนิวส์	
คอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	ให้ความคดิเห็นว่า	สิง่ทีเ่กิดข้ึนในวงการสือ่ไม่เพียงแค่สือ่อย่างเดยีว	แต่ผูบ้รโิภค
ก็คงประจักษ์อย่างชัดเจนว่า	ถึงเวลาที่องคาพยพ	Media	Landscape	รวมถึงขั้นตอนทางวิชาชีพ	
พฤติกรรมผู้บริโภค	 ทุกอย่างก�าลังจะเคลื่อนไปสู่จุดใหม่	 และระหว่างการเคลื่อนผ่านทางเดิม

การเลอืกตัง้คณะกรรมการสภาการหนังสอืพิมพ์
แห่งชาติ สมัยที่ 8 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558

	 ในปีน้ี	คณะกรรมการสภาการหนังสอืพิมพ์
แห่งชาติ	 สมัยที่	 8	 ก็จะหมดวาระลง	 โดยสภา
การหนังสือพิมพ์ฯ	 จะต้องจัดการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่	5	มีนาคม	
พ.ศ.	 2561	 โดยคณะกรรมการชุดเดิมจะหมด
วาระในวันที่	5	มีนาคม	ซึ่งเป็น	“วันนักข่าว”
	 ฉะนั้น	 เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมในทุกๆ	
3	ปี	กระบวนการจดัเตรยีมการเลอืกต้ังกรรมการ
ชุดใหม่ก็จะเริ่มขึ้น															(อ่านต่อหน้า 11)

อวยพรเพื่อนสื่อ

  ถึงปีใหม่อวยพรชัยถึงเพื่อนสื่อ

สื่อหนังสือสื่อภาพ-เสียงสื่อสังคม

ให้ปีใหม่สุขสดชื่นให้สุขสม

ให้รื่นรมย์มีสติมีสตังค์

  ให้เป็นวันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นดี

ให้วันนี้สื่อก้าวหน้าอย่าล้าหลัง

ให้ครอบครัวสื่อเปี่ยมรักอันจีรัง

ให้มีพลังเข้มแข็งสร้างสังคมไทย

   ให้เพื่อนสื่อทุกสายสื่อพูนสวัสดิ์

อย่าติดขัดความคิดสมสมัย

จะปีเก่าหรือปีใหม่อย่าท้อใจ

ยึดยิ่งใหญ่คือประโยชน์ประชาชน

 ปีแล้วปีเล่าที่ผ่านไป

สื่อใช่ไหมยืนหยัดสู้มาแต่ต้น

เพื่อสร้างไทยใต้ประชาธิปไตยดั่งสากล

เพื่อไทยทุกคนทุกสื่อร�่าลือไกล

 ปีใหม่ให้มิ่งขวัญกลับคืนมา

เธอผู้กล้านักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่

น�าความจริงให้ล่วงรู้ความเป็นไป

มามอบให้มวลประชาท้าทุจริตชน

    เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

หลายอย่างจะเปลี่ยนไป	 ที่เห็นได้ชัด	 คือสิ่ง
พิมพ์	 แต่ไม่ใช่สื่อแรกที่โดนผลกระทบ	 วันนี้ถ้า
หากจะถามว่าสื่อไหนมีผลกระทบมากที่สุด	 เรา
อาจจะเห็นว่าคือสื่อสิ่งพิมพ์	 แต่ผมว่าโทรทัศน์	
หรืออิเล็กทรอนิกส์	 มีเดียอีกหลายแพลตฟอร์ม	
ก็ถูกตั้งค�าถามไม่ต่างกับสิ่งพิมพ์แล้วในขณะนี้	
ดีไม่ดีการด�ารงอยู่ของอเิลก็ทรอนกิส์	 มเีดยีบาง
ประเภท	อย่างวิทยุโทรทัศน์อาจจะไปเร็วกว่าสื่อ
สิ่งพิมพ์ก็ได้																								(อ่านต่อหน้า 11)

 องค์การยเูนสโก ยกย่อง “ก�าพล วชัรพล” 
เป็นบคุคลส�าคัญของโลก ท่ีมีผลงานดเีด่นด้าน
การศกึษา-สือ่สารมวลชน ประจ�าปี 2561-62
	 ท่ีประชมุสมยัสามญัขององค์การการศึกษา	
วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	
หรือยูเนสโก	 ครั้งท่ี	 39	 ท่ีกรุงปารีส	 ประเทศ
ฝรั่งเศส	 มีมติให้ประกาศยกย่อง	 นายก�าพล	
วัชรพล	 อดีตผู้อ�านวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
ผูก่้อตัง้โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา	 เพ่ือชมุชนในชนบท
และมูลนิธิไทยรัฐ	 เป็นบุคคลส�าคัญของโลกผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านการศึกษา			(อ่านต่อหน้า 12)

ยูเนสโกยก“ป๊ะก�ำพล”   
บุคคลส�ำคัญของโลก 

องค์การยูเนสโก มีมติให้ประกาศยกย่อง
นายก�าพล วชัรพล อดตีผูอ้�านวยการหนงัสอืพิมพ์
ไทยรฐั เป็นบคุคลส�าคญัของโลกด้านการศกึษา 
และสื่อสารมวลชน
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ความท้าทายของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ
	 และแล้วจดหมายเหตสุภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาต	ิฉบบัท่ีอยู่ในมอืท่าน	ก็เดนิทางมาถึงฉบบัสดุท้าย	ภายใต้
การบรหิารงานของคณะกรรมการสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาต	ิสมยัท่ี	8	ท่ีก�าลงัจะหมดวาระลงต้น	มนีาคม	2561	
	 เพ่ือเป็นการส่งท้ายการท�างานของคณะกรรมการชดุนี	้ จงึขออนญุาตใช้พ้ืนทีน้ี่ในการสรปุการท�างานตลอด
ช่วง	3	ปีท่ีผ่านมา	ให้สมาชกิและผูเ้ก่ียวข้องได้รบัทราบ	และบนัทกึไว้เป็นประวัตศิาสตร์ของวงการหนงัสอืพิมพ์ไทย
	 คณะกรรมการสภาฯ	ชดุน้ี	เข้ารบัหน้าท่ีเมือ่เดอืนมนีาคม	2558	ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีรฐับาลโดยคณะรฐัประหาร	
หรอืคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ (คสช.)	 เพ่ิงเข้ามาบรหิารประเทศอย่างจรงิจงั	การคมุเข้มการท�างานของสือ่มวลชนมี
ในทกุระดบั	 อกีท้ังยังมกีารตัง้สภาปฏริปูแห่งชาตเิข้ามาโดยมกีารปฏิรปูด้านสือ่สารมวลชนเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีถูกต้ัง
เป้าหมายให้มกีารปฏริปู	จึงได้มคีณะกรรมาธิการปฏริปูด้านสือ่สารมวลชนขึน้มาเป็นการเฉพาะ
	 คณะกรรมการสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาตใินช่วงแรกท่ีมคุีณภทัระ	ค�าพิทักษ์	จากเครอืโพสต์พับลชิชิง่	เป็น
ประธานได้เป็นแกนหลกัในการยืนหยัดว่าการปฏริปูสือ่มวลชนในประเดน็การปฏิรปูระบบการก�ากับดแูลกันเองน้ัน	 จะต้องใช้	
“หลกัการก�ากับดแูลกันเอง”	เท่าน้ัน	ก่อนท่ีคณุภัทระจะลาออกไปท�าหน้าท่ีกรรมการร่างรฐัธรรมนูญเมือ่	ต.ค.		2558
	 หลังจากท่ีผมได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนสมาชิกเข้ามารับไม้ต่อในฐานะประธานสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาต	ิ ก็ได้สานต่อการยึดมัน่ในแนวทางเดยีวกัน	จนกระทัง่ร่างรฐัธรรมนญูฯ	และร่างกฎหมายท่ีมุง่จะน�าอ�านาจ
รฐัเข้ามา	“ก�ากับ”	การก�ากับดแูลกันเองของสือ่มวลชน	มอีนัต้องตกไป
	 ต่อมาเมือ่มีการแต่งต้ังสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	 (สปท.)	 เข้ามาสานต่องานการปฏิรปู	 ร่างกฎหมายที่
มุง่จะน�าอ�านาจรฐัมาควบคมุสือ่ถูกรือ้ฟ้ืนข้ึนมาอกีครัง้	ทัง้ๆ	ท่ีร่างรฐัธรรมนญูท่ีถูกร่างขึน้มาใหม่ได้ตัดบทบญัญัติท่ี
บงัคบัให้มกีฎหมายควบคมุสือ่ออกไปแล้ว	 และผูแ้ทนขององค์กรวชิาชีพสือ่	 โดยเฉพาะสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาติได้
เข้าชีแ้จงเหตผุลความจ�าเป็นทีจ่ะต้องยึดหลกัการให้สือ่ก�ากับดแูลกันเองไว้หลายครัง้ก็ตาม
	 ในทางกลบักัน	สปท.ได้ท�าร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวให้มลีกัษณะของการควบคมุสือ่อย่างเข้มข้นมากข้ึน	เช่น	
การให้มตีวัแทนภาครฐัอยูใ่นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสือ่มวลชนแห่งชาตท่ีิจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย	 และการให้
สภาวิชาชพีมอี�านาจในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวชิาชพีสือ่มวลชน	 ซึง่ขดักับหลกัเสรภีาพสือ่และ
หลักเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนโดยสิ้นเชิง
	 เป็นท่ีน่ายินดว่ีา	 ข้อเสนอเพ่ือยืดหยัดหลกัการก�ากับดูแลกันเองของสือ่	ได้รบัการตอบสนองอย่างดีจากคณะ
กรรมการปฏิรปูด้านสือ่สารมวลชนฯ	และมแีนวโน้มว่า	การต่อสูท่ี้คณะกรรมการสภาฯ	ชดุน้ีได้ด�าเนินมาตลอดระยะ
เวลาเกือบ	3	ปีน่าจะบรรลผุล	แม้ว่าจะยังไม่สามารถแน่ใจได้	100%	ก็ตาม
	 อย่างไรก็ตาม	แม้จะไม่มหีลกัฐานอ้างองิท่ีชดัเจน	แต่ก็เชือ่ได้ว่า	ปัจจยัส�าคญัท่ีคณะกรรมการปฏิรปูฯ	ยอมรบั
แนวทางการปฏิรปูระบบการก�ากับดแูลกันเองขององค์กรวชิาชพีสือ่ก็คอื	 การท�างานอย่างหนกัของคณะกรรมการ
และสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ท่ีร่วมกันปฏิรูประบบการก�ากับดูแลกันเองโดยไม่ต้องรอให้มีกฎหมายหรือ
องค์กรใดมาบบีบงัคบัหรอืสัง่การให้ต้องท�า	โดยออกมาในรปูของการแก้ไขธรรมนญูสภาการหนงัสอืพมิพ์ชาติเพ่ือ
ยกระดบัคณะอนุกรรมการพิจารณาเรือ่งราวร้องทุกข์	 ขึน้มาเป็น	 “คณะกรรมการจรยิธรรม”	 เพ่ือให้มโีครงสร้างของ
คณะกรรมการที่ชัดเจนและมีความคล่องตัวทั้งการท�างานในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
บรโิภคสือ่ทีต้่องการเหน็สือ่ท่ีมคีวามรบัผดิชอบด้านจรยิธรรมต่อสงัคมมากขึน้
	 นอกจากน้ี	ประเดน็ท่ีมกีารแก้ไขและเป็นเรือ่งใหม่	ซึง่ได้พิสจูน์แล้วว่า	เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพในการก�ากับ
ดแูลกันเองของสมาชกิสภาการหนังสอืพิมพ์ฯ	 น่ันคอื	 การให้มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งร้องเรยีน
ภายในองค์กร	 หรอื	 Media	 Ombudsman	 ขึน้เพ่ือเป็นด่านหน้าในการรบัและพิจารณาเรือ่งร้องทีม่ถึีงสมาชกิของ
สภาฯ	 ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพมากขึน้	 รวมทัง้การสร้างมาตรการเชงิรกุเพ่ือป้องกันมใิห้เกิดปัญหาการ
ละเมดิจรยิธรรมตัง้แต่ต้นทาง
	 การปรบัปรงุแก้ไขยกร่างข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวิชาชีพหนังสอืพิมพ์	และแนวปฏิบตัต่ิางๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	
ก็ถือเป็นงานส�าคญัท่ีคณะกรรมการสภาฯ	 ชดุน้ี	 ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ใกล้จะหมดวาระ	 ซึง่ได้รบั
ความร่วมมอืในการแสดงความคดิความเห็นจากสมาชกิและองค์กรท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
	 ส�าหรบังานด้านอืน่ๆ	เช่น	งานด้านการสร้างความสมัพันธ์เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการก�ากับดูแลกันเอง
ของสือ่กับองค์กรลกัษณะเดยีวกันในประเทศเพ่ือนบ้าน	จนได้รบัการยอมรบัและกล่าวถึงในภูมภิาคอาเซยีนและท่ัว
โลก	ผ่านกิจการการแลกเปลีย่นผูแ้ทน	และการสมัมนางาน	20	ปี	การก่อตัง้สภาการฯ	เมือ่วันท่ี	4	กรกฎาคม	2560
	 ขณะทีง่านด้านวิชาการและการส่งเสรมิจรยิธรรมมกิีจกรรมท่ีหลากหลาย	 อาทิ	 การจดักิจกรรมระดมความเห็น
เพ่ือหาแนวทางในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนของผูต้กเป็นข่าวร่วมกับคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต	ิและกิจกรรม
การจบัจ้องส่องจรยิธรรมสือ่หนังสอืพิมพ์สงักัดสมาชิก	ท่ีได้รบัความร่วมมอือย่างดจีากสถาบนัการศึกษาต่างๆ
	 แต่ท่ีจะไม่เอ่ยถึงไม่ได้คอื	 งานด้านการสือ่สารกับสงัคม	 ทีเ่ป็นงานในความรบัผดิชอบของคณะอนกุรรมการ
ฝ่ายประชาสมัพันธ์	ทีม่ท้ัีงรายการวิทยุทาง	FM	100.5	อสมท	และการผลติจดหมายเหตท่ีุอยู่ในมอืทุกท่านในขณะน้ี
	 ในนามของคณะกรรมการสภาการหนงัสอืพิมพ์แห่งชาต	ิ คณะกรรมการจรยิธรรม	 และคณะอนุกรรมการทุก
ชดุ	 ผมขอขอบพระคณุสมาชกิทุกองค์กร	 องค์กรวิชาชพีสือ่ต่างๆ	 อกีท้ังองค์กรทุกภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องท่ีให้ความ
สนบัสนนุกิจกรรมของคณะกรรมการชดุน้ีเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลา	 3	 ปีท่ีผ่านมา	 และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 คณะ
กรรมการสภาฯ	ชดุต่อไป	จะได้รบัการสนับสนนุด้วยดเีช่นเคย...
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	 ข่าวสือ่	โดยเฉพาะ “สือ่สิง่พมิพ์”	ปิดกิจการ
มใีห้เห็นมาอย่างต่อเนือ่งในห้วงหลายปีท่ีผ่านมา	
		 แน่นอนท่ีสดุ	 สาเหตหุลกัมาจาก “พายุ” 
ลูกใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กระทบต่อวงการสื่ออย่างรุนแรง	
  “หนังสือพมิพ์ท้องถิน่” หากจัดเป็น “ธุรกิจ
สือ่” ถอืว่า เป็นระดับ SME ท่ียากจะต้านทาน
พายุใหญ่ขนาดน้ันได้ และจ�านวนไม่น้อยท่ีปิด
ตวัหายไป เพยีงแต่ไม่ปรากฏเป็น “ข่าว” ให้เห็น
เช่นระดบัชาติ  
		 บางรายไม่ได้ปิดตัว	 แต่	 “ยืด”	 ระยะเวลา
การจ�าหน่ายออกไป	 จาก	 “รายสัปดาห์”	 เป็น	
ราย	10	วัน	หรือรายปักษ์	หรือจากรายปักษ์	เป็น
รายเดือน	และจากเดอืนละครัง้เป็นหลายๆ	 เดอืน	
จนเป็น	“รายสะดวก”	ในที่สุด
	 แน่นอนท่ีสุด	 ทั้ง	 “คุณภาพข่าว”	 และ	
“ปริมาณ”	 การผลิตก็ลดน้อยลงไปทั้ง	 “จ�านวน
หน้า”	และจ�านวนพิมพ์ที่จัดจ�าหน่าย
 “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”	ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
น�าเสนอข่าวและจดัจ�าหน่ายระดบัจงัหวัด		ขณะท่ี
บางฉบับน�าเสนอข่าวและมีพ้ืนท่ีจัดจ�าหน่าย
ครอบคลมุไปถึงพ้ืนทีจ่งัหวัดใกล้เคยีง	 หรอืท่ัวท้ัง
ภาค	ซึง่อาจเรยีกว่าเป็น	 “หนังสอืพมิพ์ภมูภิาค” 
ประเภทนี้มีไม่มากนัก	 ด้วยเพราะต้นทุนการ
ด�าเนินงานมากเกินกว่าจะแบกรับภาระได้
	 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน	 ที่มีการด�าเนินงาน
ในลักษณะที่จัดโครงสร ้างการบริหารเช ่น
หนังสอืพิมพ์ระดบัชาต	ิมรีะบบการจ้างงาน	แบ่ง
ฝ่ายกองบรรณาธิการ	 จ้างเงินเดือน	 “นักข่าว” 
ฟูลไทม์	 ฝ่ายการตลาด	 จ้างพนักงานขายและ
จัดจ�าหน่าย	 ฝ่ายบริหาร	 มีพนักงานการเงิน	
บัญชี	 และอื่นๆ	 มาร่วมท�างานกับเจ้าของหรือ
บรรณาธิการ	มีไม่มากนัก	และส่วนใหญ่ท�าโดย
คนไม่ก่ีคน	 โดยเฉพาะกลุ่ม	 “สตริงเกอร์”	 สื่อ
ส่วนกลาง	ไม่ว่าจะเป็นทวีี	หรอืหนงัสอืพิมพ์	ขณะท่ี
อีกส่วนหนึ่ง	เป็น	“เจ้าของโรงพิมพ์”	โดยมีทั้งที่
เป็น	“นักข่าว”	ด้วยตัวเอง	หรือไม่มีพื้นฐานงาน
ข่าวมาก่อนเลย	แต่อยากมีหนังสือพิมพ์เป็นของ
ตัวเอง	
	 ขณะท่ี	 ก็มีจ�านวนไม่น้อย	มีอาชีพอ่ืนๆ	
แต่อยากเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์	 หรืออยากได้
สถานะ	“นักข่าว”	ด้วย	กลุม่น้ีมกัจะท�าหนังสอืพิมพ์	
“รายเดอืน”	มุง่น�าเสนอข่าวเชงิสงัคมทัว่ไป	ไม่ได้
เน้นเน้ือหาข่าวทีเ่ข้มข้น	 ในลกัษณะเชงิอดุมการณ์
มากนัก
	 ในทางกลับกัน	 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน	 ที่
ด�าเนินงานบนพ้ืนฐานวิชาชพี	 และท�าหนังสอืพิมพ์
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว	 ไม่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์	
และไม่เป็นสตรงิเกอร์ข่าวให้สือ่ส่วนกลาง	 จดัว่า
เป็นกลุ่มที่มีน้อยที่สุด	 แต่กลับเป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นที่มีบทบาท	 มีเนื้อหาที่เข้มข้นเช่นเดียว
กับหนังสือพิมพ์ระดับชาติ	
	 ด้วยความแตกต่าง	และหลากหลาย	ของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ยากจะจัดหมวดหมู่	 หรือ
แบ่งประเภทได้อย่างชัดเจนนัก	 จึงยากที่จะหา

สูตรส�าเร็จ	 หรือสร้าง	 “โมเดล”	 รูปแบบใด	 รูป
แบบหนึ่ง	 ให้เป็นหลักในการบริหารจัดการ	 เพื่อ
การพัฒนาให้	“อยู่รอด”	ได้
	 โจทย์ของความอยู่รอด	จึงขึ้นอยู่กับว่า	จะ
อยูร่อดบนพ้ืนฐานอะไร	 เพราะบางส่วนไม่ได้กังวล
อะไร	ขอเพียงให้สามารถใช้	“สถานะ” ความเป็น	
บก.	หรอืเจ้าของหนงัสอืพิมพ์ได้	ท้ังทีห่นงัสอืพิมพ์
ของตัวเองไม่ได้จัดพิมพ์มานานแล้วก็ตาม	
		 ที่ประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการ	 นับว่า
มน้ีอยมาก	เช่น	หนังสอืพมิพ์คนตรงั	จ.ตรงั	ซึง่
จัดว่ามีผลงานการน�าเสนอข่าวท่ีน่าสนใจ	 โดย	
บก.หันมาแสดงบทบาททางสังคมผ่านโชเซียล
มเีดยี	แต่หนังสอืพิมพ์ฉบบัอืน่ๆ	ไม่ได้แสดงบทบาท
อะไรทางสังคม	นอกจากไปร่วมงานเลี้ยง	ไปท�า
ข่าว	แต่ไม่มีพื้นที่สื่อใดๆ	สู่สาธารณะ
  ส�าหรบั หนังสอืพมิพ์ท้องถ่ินท่ีต้องการ
พฒันาให้ “อยู่รอด” หรอืเตบิโต “สวนกระแส” 
น้ัน ย่อมจ�าเป็นต้องปรบัตวัหลายๆ ด้าน 
  หนึ่ง	ตัว	“ผลิตภัณฑ์”	หรือ	Product	ของ
หนังสือพิมพ์ท่ีมีเน้ือหา	(Contents)	ท่ีมีจุดขาย
ในลักษณะเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม	 มีลูกค้ามุ่งหวังท่ี
ตดิตามอย่างเหนียวแน่นหรอืไม่	ขณะเดยีวกัน	ก็
ต้องไปมองทีต้่นทนุการผลติ	ราคาขาย	 ว่ามกี�าไร
ด้วยตวัมนัเอง	แทนจะท่ีหวังพ่ึงโฆษณาเช่นในอดตี
แต่เพียงด้านเดียว	 ดังน้ัน	 การเพ่ิมยอดขายให้
สวนทางกับพฤติกรรมการอ่าน	หากท�าได้ย่อม
ท้าทายต่อความอยู่รอดเป็นอย่างยิ่ง
 สอง	จุดที่น่าห่วงคือ	เจ้าของหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มพ้ืีนฐานธุรกิจ	 ไม่มกีารวิเคราะห์
ต้นทนุ	ไม่เป็นนกัการตลาด	การขาดการวางแผน	
ขาดกลยุทธ์การขาย	 ฯลฯ	 ส่วนมากหวังพึ่งพิง
ลกูค้าในระบบ	 “อุปถมัภ์”	 แบบสงัคมท้องถ่ินเดมิๆ	
คนเหล่านี้	 ส่วนใหญ่	 “อัตตา”	 สูง	 ยากท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่	 กรณีน้ีจึงต้องหันมา	
ทบทวนตวัเอง	ให้พร้อมทีจ่ะปรบัตวัเรยีนรูส้ิง่ใหม่	
และเริ่มต้นทันที	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเป็นนัก
ธุรกิจ	และนักการตลาด	ทีเ่ข้าใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	
สามารถท�าตลาดได้หลากหลาย	 ให้กิจการของ
ตัวเองมีมากกว่า	2	ขา
 สาม	โอกาสทางธุรกิจของหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน	
โดยตลาดโฆษณาและฐานผู้อ่านแต่เดิมซึ่งแคบ	
และมน้ีอยอยู่แล้ว	จะย่ิงน้อยลงภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบัน	 หากหนังสือพิมพ์เหล่านั้นยังท�างานใน
บริบทเดิม	กรณีน้ีจึงต้อง	“สร้างตลาด”	เฉพาะ
ของตัวเองให้มีความภักดี	 พร้อมที่จะอ่าน	 และ
ซื้ออย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ลูกค้าโฆษณาเชื่อมั่น
 สี่	 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากคือ	 บุคลากร	
ซึ่งงานข่าว	 ไม่เป็นท่ีสนใจของคนรุ่นใหม่	 ไม่มี
ทายาทสานต่อ	เพราะไม่ใช่	“อาชพีท่ีม่ันคง”	จึง
ไม่สามารถหาพนักงานรุน่ใหม่ทีเ่ข้าใจเทคโนโลยี
มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ให้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไป	 เพราะคนรุน่ใหม่
ไม่ท�างานบนพ้ืนฐานอุดมการณ์เช่นคนในอดีต	
กรณีนี้	 นอกจากสร้างภาพลักษณ์	 ให้เกิดความ
เชือ่มัน่ต่อผูน้�า	และตัวองค์กรแล้ว	 ต้อง	 “หาตวัช่วย” 

จากภายนอกด้วย
 แล้วจะรอดได้อย่างไร?
	 ภายใต้วิกฤติ	 ย่อมมีโอกาส	 และจะเป็น
โอกาสท่ีย่ิงใหญ่หากปรับตัวและพัฒนาตัวเอง
ได้	 ท้ังคนท�างาน,	 ตัวผลิตภัณฑ์	 และการปรับ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	 หรอืสร้างตลาดให้สอดคล้อง
กับบริบทใหม่	 แม้ดูจะยาก	 แต่ก็ท้าทาย	 และ
หากท�าได้	 และย่ิงได้ปัจจยัสนบัสนุนใหม่มาจาก
นโยบายรัฐ	 หรือองค์กรทางสังคมอื่นๆ	 ที่เห็น
คณุค่าก็จะยืนหยัดได้ยาวนาน	ส่วนจะย่ังยืนหรอืไม่	
ยากที่จะประเมินไปถึงจุดนั้น
	 นัน่หมายถึงว่า	หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน	 จะต้อง
พัฒนาไปสูส่ือ่ใหม่	พร้อมท�าตลาดควบคู่กันไปด้วย	
เอาสือ่ใหม่มาหนนุเสรมิให้ตัว	“ผลติภณัฑ์” เดิม
มีโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน	ขณะเดียวกันก็สร้าง
ตลาดใหม่	 “สวนกระแส” โดยมี	 “อัตลักษณ์” 
ท่ีจะท�าให้มีลูกค้าเฉพาะกลุ ่มท่ีมีความภักดี
(Loyalty) สูง	 ซึ่งสื่อส่วนกลาง	 หรือ	 สื่อกระแส
หลักท�าได้ยาก	 พร้อมๆ	 กับมีการบริหารจัดการ
ที่ดี	มีช่องทางของรายได้กว้าง	และหลากหลาย	
ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตสูง	 ต้นทุนต่อหน่วย
ต�่าสุด	
  ปัจจยัหนุน	ส�าหรบั	“หนังสอืพมิพ์ท้องถิน่” 
ทีจ่ะยืนหยันได้คอื	การเป็นธรุกิจเพ่ือสงัคม หรอื
สถานประกอบการทีใ่ห้การศกึษากับสงัคม	 คล้าย	
“โรงเรยีนเอกชน”	 ทีร่ฐัสนบัสนุนบางส่วน	 อนัจะ
สร้างความเชือ่มัน่ของบคุลากร	ในด้านสวัสดกิาร	
และความมัน่คงขององค์กร	 เช่น	 มาตรการยกเว้น
ภาษมีลูค่าเพ่ิม	(โฆษณา),	ยกเว้นภาษกีารประกอบการ	
หรือมาตรการเก่ียวกับกองทุนประกันตน	 หรือ
ประกันสังคม	รวมถึงการให้นโยบายกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับ	 “การส่งเสริมการอ่าน”	 ที่เป็น	
“วาระแห่งชาติ”	 และ	 “ท้องถิ่นศึกษา”	 เพื่อให้
เลอืกใช้หนังสอืพิมพ์เป็นเครือ่งมอืไปสูเ่ป้าหมาย
ดงักล่าว	 โดยก�าหนดคณุสมบตัขิองหนงัสอืพิมพ์
ท้องถิ่นเหล่านั้น	 ผ่านองค์กรสื่อ	 เช่น	 สภาการ
หนังสอืพมิพ์แห่งชาตว่ิา	หน่ึงเป็นสมาชกิทียึ่ดมัน่
ทางด้านจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง,	 มีระบบการ
บริหารจัดการและการด�าเนินงานท่ีเป็นระบบ
ในการส่งเสรมิการพัฒนาบคุลากรตามมาตรฐาน
วิชาชพี	ทัง้ตวัผูบ้รหิารและบคุลากร	 ท่ีแบ่งบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน	 ทั้งมีรอบการผลิตที่ชัดเจน	 เช่น	
รายวัน	รายสัปดาห์	หรือรายปักษ์	รวมถึงระบบ
การจ�าหน่าย	การเข้าถึงกลุ่มผู้อ่าน	ฯลฯ
	 เชื่อว่า	 ความต้องการข่าวสารใกล้ตัว	 ที่
แตกต่างส่ือกระแสหลัก	และโซเซยีลมเีดยี	รวมถึง
การเป็น “ตวัแทน”	 ของสงัคมหรอืชมุชนท้องถ่ิน
นั้นๆ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	
รวมถึง	 “การปรับตัว”	 ให้สอดคล้องกับยุคสมัย
ทีเ่ปลีย่นไป	 และปัจจยัสนับสนนุด้านอืน่ๆ	 ข้างต้น
ยังจะท�าให้	 “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”	 อยู่รอด	
และยืนหยัดอย่างย่ังยืน	 “อย่างมีศักดิ์ศรี”	 ใน
วิชาชีพได้
 เพยีงแต่ต้องมีสายป่านท่ียาวพอ....

อนำคตและ“ทำงรอด”หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
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โดย	“ชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณ”ี	สักเล็กน้อย	.......	
เริม่ต้นด้วยการปฏิรปู	 “สภาการฯ”	 เข้าสู่ยุค	 4.0		

ด้วยการแก้ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาต	ิทีใ่ช้มากว่า	18	ปี	.....	กระท่ังกลายเป็น
ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิ	 พ.ศ.	 2559	 เพ่ือให้การท�างาน
ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ	 เป็นไปตามความ
คาดหวังของสงัคม	 ........	 ทีน่่าสนใจคอื	 เน้นการ
ก�ากับดแูลกันเองให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้	......
นอกจากน้ียังได้ขยายค�านิยาม	 “หนังสอืพมิพ์”  
ให้รวมถึงสือ่ออนไลน์	 เพ่ือให้ครอบคลมุภูมทัิศน์
สื่อที่เปลี่ยนไปอีกด้วย	..........	การก�ากับดูแล
กันเองที่ว่านี้	 จึงได้กลายเป็นที่มาของ	 “ออม
บุดสแมน”	 หรือ	 คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนในองค์กร	ที่แม้จะมีมาแต่ดั้งเดิม	แต่ก็
ไม่เป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายเท่าใดนัก	 .......	 มา
ครัง้นี ้ “ออมบดุสแมน”	จงึถูกขยายไปในภูมภิาค	
พร้อมๆ	 กับการจัดตั้ง	 “หัวขบวน”	 เพื่อน�าพา
นโยบายนีไ้ปให้ถึงฝ่ังฝัน	 ......	 โดยฝันท่ีว่านีก็้คือ	
ประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกันเองของคน
สื่อ	 ที่มาพร้อมกับประโยชน์และการให้ความ
คุม้ครองของผูบ้รโิภค	.......	นีเ่ป็นหน่ึงงาน	“บิก๊ๆ” 
ของสภาการฯ	ในช่วงปีทีผ่่านมา	........	นอกจากนี้
ก็ยังมีเรื่องของการรณรงค์	 คัดค้าน	 “ร่าง
พระราชบัญญัติคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ส ่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สือ่มวลชน”	 ซึ่งคนสื่อที่ได้เห็นร่างฉบับนี้	 ต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	“เนื้อหาตรงข้าม”	กับ
ชื่อ	พ.ร.บ.อย่างสิ้นเชิง	(ฮา)	.......	ถัดจากเรื่อง
กฎหมาย	ก็เลยเถิดไปถึงเรื่อง	“สิทธิ-เสรีภาพ” 
ของคนท�างานส่ือท่ี	ออกจะตกตะลึงพรึงเพริด
เล็กน้อย	เมื่อมีข่าว	“นักข่าว”	ในสังกัดสถาบัน
อิศรา	ที่ออกภาคสนามไปท�าข่าว	อพาร์ทเม้นท์	
ที่ว่ากันว่า	 เป็นทรัพย์สินของนายต�ารวจใหญ่
คนหนึ่ง	“ถูกจับในข้อหาบุกรุก”	 ........	ล่าสุด	
“ณัฐพร วรีะนันท์”	ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ไปท�า
ข่าวชิ้นนี้	 	ได้ตัดสินใจเปล่ียนอาชีพไปเป็นท่ี
เรยีบร้อยแล้ว	ใครสนใจเรือ่งราวของเขา	ก็ตดิตาม
อ่านได้	ในฉบับนี้	........	นอกจากน้ี	สภาการฯ		

	 “หยิกนิด	สะกิดหน่อย”	ฉบบัเดอืน	มกราคม	
-	กุมภาพันธ์	2561......	ช่วงเวลาที่หลายคน
เตรียมค�าถามไว้ถามกันเมื่อยามเจอหน้าว่า	
“เราจะอยู่กันอย่างไร”	ภายใต้การถดถอยของ
ส่ือทีเ่กิดข้ึนต่อเน่ืองจากปี	2560		.....	แม้ค�าตอบ
จะยังไม่ชดั	แต่ท่ี	“คอนเฟิร์ม”	เป็นเรือ่งเป็นราว
ได้แล้วคือ	คนสื่อที่ถูกปลดออกจากงานมากใน
ปีที่ผ่านมานั้น	จะท�าอะไรกัน	 ......	 สื่อรุ่นกลาง
จ�านวนไม่น้อย	 มีความคิดที่จะรวมกลุ่มเพื่อน
พ้องน้องพี่	จัดตั้งส�านักข่าวออนไลน์	เพื่อรักษา
ที่ยืนของทุกคน	 (ที่ตกงาน)	 ไว้	 เนื่องเพราะไม่
ต้องใช้ทุนรอนมากมายในช่วงเริ่มต้น	......	งาน
นีข้อบอกว่า	 เปอร์เซน็ต์ความเป็นไปได้มสีงูพอๆ	
กับเป็นไปไม่ได้	......	เหตุผลคอื	ทกุวนัน้ี	“คนสือ่” 
จ�านวนไม่น้อย	 มคีวามรูค้วามสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี	และ	“คอนเทนต์”	จนพอทีจ่ะยืนอยู่
บนขาของตวัเองได้	 โดยท่ีไม่ต้องพ่ึงพาใคร	 ......	
ซ.ต.พ.	ครบั		.......	ขณะที	่“กูร”ู	ในวงการ		ฟันธง		
“ทิศทางสือ่ไทยในปี ’61”	ว่า	ระวัง	“สนึามิ”	จะ
ขึ้นกระหน�่าวงการสื่ออีกระลอก	 ......	 ซึ่งนั่น
หมายถึงบรรดา “นกน้อยในไร่ส้ม”	ก็จะได้รับ
ผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปีที่ผ่านมา	ดังนั้น	
การเตรียมตวัรบัสถานการณ์	จงึไม่ใช่เรือ่งเสยีหาย

........	 ชีวิตต้องด�าเนินต่อไป	 เฉกเช่นเดียวกับ	
“สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาต”ิ	 ท่ีจะต้องเลอืก
คณะกรรมการชุดใหม่	 เข้ามาท�างานแทนชุด
ปัจจุบัน	นโยบาย	หรือ	ทิศทางการท�างานต่างๆ	
จงึต้องรอคณะกรรมการชดุใหม่........แต่ระหว่าง
การรอท่ีว่าน้ี	“คนคลอง 5”	ก็จะร่ายถึงการท�างาน
ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน	ซึ่งก็คือ	ชุดที่น�า
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ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	ต่อร่างแนว
ปฏบิตัสิภาการหนงัสอืพิมพ์แห่งชาติ	 เรือ่งการ	
น�าเสนอข้อมูล	 ข่าว	 และภาพ	 ความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์	ตัวเลข	และสลากพนัน	........	ได้ยิน
ได้ฟังแล้ว	 ก็อดนึกถึง	 “ประเด็นการน�าเสนอ
ข่าวกีฬา”	 ในลักษณะของการเชิญชวนให้เกิด
การเล่นพนันยังไงไม่รู	้ .........	 3-4	 ประเด็นท่ีว่ามา	
ล้วนเป็นประเด็นส�าคญัท่ีคณะกรรมการ	สภาการฯ	
ชดุน้ีด�าเนินการไว้	..........	ผลรางวัลสายฟ้าน้อย	
ครัง้ที	่13	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560		ทีจ่ดัโดยสมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และ	 บมจ.ทรู	
คอร์ปอเรชั่น	ปีน้ี	.......	มช.	หรือ	มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่	คว้ารางวลัด้านวิทยุดเีด่น	 .........	และ	
มหาวทิยาลยัราชภฎั	(มรภ.)	สงขลา	ได้ไปสงูสดุ
ถึง	4	รางวัล	.......	ตามด้วย	ม.รงัสติ	ได้	2	รางวัล	
ขณะท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 	 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยราชภัฏ	(มรภ.)	
สวนสุนันทา	 ได้ไปมหาวิทยาลัยละ	 1	 รางวัล	
.......ใกล้เข้ามาแล้วส�าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชุดใหม่	 สมัย
ท่ี	 9	 .....อย่าลืมผู้แทนองค์กรใดจะสมัครรับ
เลอืกต้ัง	จะต้องไม่ค้างค่าบ�ารงุประจ�าปีของสภา
การหนังสือพิมพ์ฯ	นะครับ...ก�าหนดการเปิด
รับสมัครพร้อมกันท้ังประเภท	1	และ	2	วันที่	
3	-	31	ม.ค.	61	ประกาศรายชื่อวันท่ี	5	ก.พ.	61	
และเลือกต้ังวันท่ี	9	ก.พ.	61	....เตรียมตัวให้
พร้อมและขอให้โชคดทุีกท่าน............ข่าวเศร้า
คนหนังสือพิมพ์	“เจ้คณิต”....คณิต นันทวาณี 

อดตีหวัหน้าข่าวเศรษฐกิจ	 นสพ.บ้านเมอืง	 ถึงแก่
อนจิกรรมอย่างสงบที	่ รพ.วชริพยาบาล	 ประกอบ
พิธีฌาปนกิจ	ที่วัดบางขวางนนทบุรี	เมื่อวันที่	7	
ม.ค.	2561.......ส่วนอกีท่าน	“สเุทพ พทุธวิรกฤต” 
อดีตช่างภาพอาวุโส	 นสพ.เดลินิวส์...ท�าพิธี
ฌาปนกิจเมือ่	8	ม.ค.	2561	 เช่นกัน...ทีวั่ดพระศรี	
มหาธาตวุรวิหาร	บางเขน	 ขอแสดงความเสยีใจ
อย่างสุดซึ้งกับสองครอบครัวมาในโอกาสนี้...

สภาการหนังสอืพิมพ์ฯ จัดประชมุรบัฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
เรื่องการน�าเสนอข้อมูล ข่าว และภาพ ความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์ ตัวเลข และสลากพนัน เมื่อ
วันที่ 18 ธ.ค.2560 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการ
หนังสอืพิมพ์แห่งชาติ และดร.มานะ ตรรียาภวิฒัน์ 
กรรมการ ฯ ร่วมเวทีเสวนา “ทางรอดหนังสอืพมิพ์
ท้องถิน่ในยุค 4.0” ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี 
นสพ.ประชาคม เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
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ดาท่ากระดาน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณ ีประธานสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาต ิและคณะ 
ร่วมยินดีนสพ.โลกวันนี้ ครบรอบ 18 ปี มี นายสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ 
บรรณาธิการบรหิาร ให้การตอ้นรบัเมือ่วันท่ี 1 พ.ย. 2560

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ
กรรมการ ร่วมยินดีนสพ.ประชาคม ครบรอบ 20 ปี มีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง 
เจ้าของ/บรรณาธิการ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560

นายชาย ปถะคามินทร ์เลขาธิการสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาติ นายสวุฒัน์ 
ทองธนากุล อดีตประธานฯ และคณะ ร่วมยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 98 ปี 
“วันก�าพล วัชรพล” ประจ�าปี 2560 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการ
บริหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560

นายชาย ปถะคามินทร ์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะ 
ร่วมยินดีนสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 � ครบรอบ 9 ปี มีนายสุวิชชา เพียราษฏร์ 
บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560

นายปราเมศ เหลก็เพช็ร์ นายกสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยนายชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณ ี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
น�าคณะสมาคมฯ เข้าเย่ียมคารวะท่านค�าขนั จันทวสีกุ เจ้าแขวงหลวงพระบาง 
ในโอกาสเดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการตามค�าเชิญของสมาคม
นักข่าวลาว ระหว่างวันที่ 7 - 13 ธ.ค. 2560

สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จัดงาน
ประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้
ม.เชยีงใหม่ คว้ารางวัลด้านวิทยุดีเด่น มรภ.สงขลา คว้าสูงสุด 4 รางวัล ตาม
ติดด้วย ม.รงัสติ 2 รางวัล, โดยมี ม.กรงุเทพ, ม.มหาสารคาม และ มรภ.
สวนสนัุนทา ได้ที่ละ 1 รางวัล เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ
คณะ ร่วมยินดีนสพ.สยามธุรกิจ ครบรอบ 23 ปี มีนางวัชราภรณ์ เวชกุล 
รองประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560
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	 ท้ังที่ปรากฏการณ์ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	
คือ	 “สารตั้งต้น”	ของกรณีทุจริต	คอรัปชั่น	ซึ่ง
อาจน�าไปสูก่ารด�าเนินคดียึด	อายัดทรพัย์	 เหมอืน
เช่นผู้น�าทหารในอดีต	อย่างน้อยก็	2	อดีตปลัด
กระทรวงกลาโหม	พล.อ.ช�านาญ	นิลวิเศษ	และ
พล.อ.เสถียร	เพิ่มทองอินทร์
   แต่บทบาทของสือ่กระแสหลกัเบาบาง
อย่างย่ิง ผวิเผินอย่างย่ิง 
						 ข่าวสาร	 ข้อมลู	 เรือ่งราวของพล.อ.ประวิตร	
วงษ์สุวรรณ	 ไหลไปตามกระแส	 มีข่าวก็เสนอ	
ไม่มก็ีเงยีบหาย	ไม่มใีครคิดจะท�าข่าวเชงิสบืสวน	
สอบสวน	 หรอือย่างน้อยก็เกาะตดิกระแส	 เหมอืน
เช่น	เพจ	CSILA	ใช้ความพยายามขุดคุ้ย	และ
ย้อนรอยกลบัไปดวู่า	นอกจากนาฬิการชิาร์ด	มลิล์	
แล้ว	 พล.อ.ประวิตร	 ยังมีนาฬิการาคาแพงอีก
หลายเรือนที่ยังไม่ได้เป็นข่าว	
	 ดีที่สุดของสื่อหลัก	ก็คือการอ้างอิง	ตาม
ข่าวจากเพจ	 CSILA	 ผิดจากนี้ก็ไม่ปรากฏว่า
สื่อหลักได้ใช้ความพยายามในการรายงานข่าว
เชิงลึก	 หรือตั้งข้อสังเกตชวนเชิญให้ติดตามว่า	
เหตุใดเรือ่งราวท�านองนีจ้งึเกิดกับพล.อ.ประวิตร
มากกว่ารัฐมนตรีคนอื่น
	 หากค�าถามเรื่องอุทยานราชภักดิ์	 จะมี
ส่วนอยู่บ้างในการที่พล.อ.อุดมเดช	 สีตบุตร		
ชื่อหล่นหายไปจากการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ัง
ล่าสุด	 เรื่องราวของพล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	
รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายความมัน่คง	 และรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม	ซึง่มข่ีาวพัวพันกับบรรดา
บุคคลที่อ้างชื่อเขาไปท�ามาหากิน	 ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา	 ก็สมควรได้รับการพิจารณาว่า
ยังมีความโปร่งใส	ชัดเจน	ซื่อตรง	วางใจได้ที่จะ
ยังคงอยู่ในต�าแหน่งหรือไม่	
 นีเ่ป็นความน่าสงสยัว่า เหตใุดจงึมแีต่ชือ่
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เข้าไปพัวพันกับ
เรือ่งเช่นน้ัน ในขณะท่ีพล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ 
ก็ตอบค�าถามไม่ได้เช่นกันว่า เหตุใดชื่อของเขา 
จึงถูกบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดเอาไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ไม่หยุดหย่อน
	 เมื่อพฤติกรรมแวดล้อมมองเห็นเป็นสี

เทาๆ	ประกอบกบักระแสข่าวนาฬิการชิาร์ด	มลิล์	
และแหวนเพชรเมด็งาม	 ซึง่มแีนวโน้มว่าจะเป็น	
การปกปิดทรพัย์สนิ	 อนัเข้าข่ายต้องถูกศาลฏีกา
แผนกคดผีูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง		พิจารณา
ความเหมือนเช่นนักการเมืองหลายคนก่อน
หน้านี	้ จงึเป็นประเดน็สาธารณะท่ีต้องตรวจสอบ
กันอย่างละเอียด	ถี่ถ้วน

	 โดยเฉพาะเมือ่พล.อ.ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	
อ้างเหตุผลเลื่อนลอยว่า	 แหวนเพชรเป็นแหวน
ที่ยืมแม่มา	นาฬิกาก็ยืมเพื่อนมา	ซึ่งขัดแย้งกับ
หลักฐานท่ีบรรดานักสืบออนไลน์สืบค้น	 เสาะ
แสวงหาข้อเท็จจรงิมา	 พบภาพนาฬิกาเรอืนเดยีว	
กันนี้ผูกไว้กับข้อมูลพล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	
มายาวนาน	อาจนานย้อนไปจนถึงวนัทีเ่ขา	ด�ารง
ต�าแหน่งรฐัมนตรใีนรฐับาลนายอภิสทิธ์ิ	เวชชาชวีะ	
  น่าสนใจว่า บคุคลผูน้ี้ มอี�านาจ มบีารมี 
มีสายสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัทุกฝ่าย แม้จะ
เป็นนักการเมืองต่างขั้ว อีกท้ังในบรรดา
รฐัมนตรใีนรฐับาลปัจจบุนั ก็คงไม่มีใครเป็น
รัฐมนตรีต่อเน่ืองยาวนานเช่นน้ี นับจาก
ต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในรฐับาลนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ รฐับาล
นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชนิวัตร รฐับาลนายสมชาย 
วงศ์สวสัดิ์ 

		 จนกระท่ังมาถึงรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ	์
จันทร์โอชา	อ�านาจบารมี	ที่ท�าให้พล.อ.ประวิตร	
วงษ์สวุรรณ	 พ่ีใหญ่บรูพาพยัคฆ์	 อยู่ยงคงกระพัน	
ตัดไม่ได้	ขายไม่ขาด	แม้การปรับคณะรัฐมนตรี
ครั้งสุดท้าย	 กระแสการปรับ	 พล.อ.ประวิตร	
ออกจากต�าแหน่งก็แรงไม่น้อยไปกว่าการปรับ	
พล.อ.ฉตัรชยั	 สารกัิลยะ	 	 เพ่ือนรกัพล.อ.ประยุทธ์	
เลย
		 นอกจากเรื่องน้องเมย	 ที่พูดโดยไม่ผ่าน
สมองแล้ว	 ย้อนไปเมื่อ	 29	 กันยายน	 2559	
พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	 	ก็เสนอค�าถามต่อ
สังคม	 โดยเขา	พร้อมคณะกว่า	38	คน	 ได้เดิน
ทางไปเมืองฮอนโนลูลู	 มลรัฐฮาวาย	 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	เพ่ือร่วมประชมุ	รฐัมนตรกีลาโหม
อาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ	 อย่างไม่
เป็นทางการ	หรอื	ASEAN	-US	Defense	Informal	
Meeting	 เพ่ือพิจารณาความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์	 และหารือด้านความมั่นคงและ
ความร่วมมอืทางทะเลจนีใต้	พร้อมชมการสาธิต
และภารกิจของกองก�าลงัสหรฐัฯ	ภาคพ้ืนแปซฟิิก	
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุขในภูมิภาค	

	 มีการเผยแพร่เอกสารการรับจ้างขนส่ง
คนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์	
(เช่าเหมาล�า)	ของคณะดังกล่าวที่มีค่าใช้จ่าย
ถึง	20	ล้านบาท	
	 ในฐานะ	“บคุคลสาธารณะ” พล.อ.ประวิตร	
วงษ์สวุรรณ	 ควรได้รบัการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ทั้งในหน้าที่การงาน	 ซึ่งพัวพันกับเรื่องส่วนตัว	
และความไม่โปร่งใสในกรณีแหวนเพชรยืมแม	่
นาฬิกายืมเพื่อน	
		 ซึ่งหากข้ออ้างทั้งสองเรื่องไม่มีน�้าหนัก
เชื่อถือได้	ก็นับว่าพล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	ที่
รับราชการมาทั้งชีวิต	 ไม่มีกิจการค้าอันใดที่จะ
แสดงให้เห็นทรัพย์สินเงินทองในการซื้อของใช้
ราคาแพงเพียงเพ่ือประดับบารม	ี	น่าจะมพีฤติกรรม
ร�่ารวยผิดปกติ	
						 แต่สือ่มวลชนไม่ได้ท�าหน้าที	่“หมาเฝ้าบ้าน” 
ที่ดีในเรื่องเหล่านี้เลย

ผิวเผิน ผ่านเลย ลอกเพจ
บทบาทสื่อกรณี“ประวิตร วงษ์สุวรรณ”

จักร์กฤษ เพิ่มพูล
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แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๖๐

	 โดยที่แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 เรื่อง	 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่

วันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๔๗	ขณะที่ปัจจุบันการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนได้เข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับภาคธุรกิจมากขึ้น	

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๕๙	หมวด	๓	

การละเว้นอามสิสนิจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน	ข้อ	๒๒	“ผูป้ระกอบวิชาชพีหนงัสอืพิมพ์	ต้องละเว้นการรบัอามสิสนิจ้าง

อันมีค่า	 หรือผลประโยชน์ใดๆ	 เพื่อให้กระท�าการหรือไม่กระท�าการใด	 อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องรอบด้าน”

	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 จึงเห็นสมควรประกาศยกเลิกแนวปฏิบัติ	 เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้แนวปฏิบัติ	เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๖๐	ฉบับนี้แทนดังนี้		

	 ข้อ	 ๑	 การได้มาซึ่งหุ้นของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 จะต้องเป็นไปตามช่องทางปกติเหมือนนักลงทุน

ทั่วไปที่ไปยื่นขอซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจัดจ�าหน่ายในราคาที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป

	 ข้อ		๒		ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 คู่สมรส	 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	

และบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 ต้องละเว้นการรับหุ้นในฐานะผู้มีอุปการะคุณ	 หรือ

อุปการะอื่นใด

	 ข้อ	 ๓	 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น	 ต้องละเว้นการเขียนข่าว

หรือการวิเคราะห์สนับสนุนหุ้นดังกล่าว	และไม่เขียนข่าวหรือวิเคราะห์ในลักษณะให้ร้ายต่อหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	

หรือหากจะเขียนก็ควรให้ข้อมูลประกอบด้วยว่า	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นด้วย

	 ข้อ	๔	 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ร้องขอ	หรือแสดงท่าที	 รวมท้ังกระท�าการใดๆ	 ในลักษณะที่

ท�าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจได้ว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ผู้นั้นต้องการอภิสิทธิ์	ในการซื้อหุ้นจองของบริษัทนั้นๆ

	 ข้อ	๕	ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์จะต้องไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน	ส�าหรับผู้ลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๓๑	ตุลาคม	๒๕๖๐
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 สถาบนัอิศรา ร่วมกับยูเนสโก้ จดัประกวด
ข่าวและสารคดีเชงิข่าวส่งเสรมิสทิธิเดก็ ปีที ่ 12 
กรุงเทพธุรกิจคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท
หนังสอืพมิพ์ ส่วนประเภทสือ่โทรทัศน์ รางวลั
ชนะเลศิเป็นของวอยส์ทีว ีขณะท่ีรางวลัชนะเลศิ
ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบัน
อุดมศึกษา เป็นของหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
ม.เชยีงใหม่    
	 การจัดประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสรมิสิทธิเดก็	ประจ�าปี	2560	ได้จบสิน้ลงแล้ว	
โดยเมื่อวันที่	14	ธ.ค.	2560	สถาบันอิศรา	มูลนิธิ
พัฒนาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย	ได้จดัพิธีมอบ
รางวัล	ณ	 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค	 ถนนราชปรารภ	
กรุงเทพฯ

	 นายประสงค์	 เลศิรตันวสิทุธ์ิ	 ผูอ้�านวยการ
บริหารสถาบันอิศรา	 เปิดเผยว่า	 การประกวด
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อ
หนังสอืพิมพ์	 โทรทัศน์	 และหนงัสอืพิมพ์ฝึกปฏิบติั
ในระดับอุดมศึกษา	 ปี	 2560	 นี้	 สถาบันอิศรา	
ร่วมกับ	 องค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย	 ได้จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	12	โดยมีสื่อมวลชนแขนง
ต่าง	ๆ	และนิสตินกัศกึษา	ให้ความสนใจส่งผลงาน
ข่าว	 และสารคดเีชงิข่าวด้านการส่งเสรมิสทิธิเดก็
เข้าร่วมประกวดอย่างหลากหลาย
	 รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริม
สิทธิเด็กประเภทสือ่หนงัสอืพิมพ์	 มรีางวัลชนะเลศิ	
1	 รางวัล	 รางวัลละ	 20,000	 บาท	 พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ	โดยผู้ชนะเลิศได้แก่	ผลงาน
ข่าวเร่ือง	 เพ่ือนทุกข์...ตุก๊ตาวิเศษ	 โดยหนังสอืพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	และรางวัลชมเชย	1	รางวัล	รางวัลละ	

20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	ได้แก่	
ผลงานข่าวเรื่อง	กายกรรมเด็ก	‘ปางแดง’	ต่อตัว	
ต่อใจ	ต่อฝัน	วเิศษ	โดยหนังสอืพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ
	 ส่วนรางวลัข่าวและสารคดเีชงิข่าวส่งเสรมิ
สิทธิเด็กประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและ
หนังสือพิมพ์ฝ ึกปฏิบั ติออนไลน ์ในสถาบัน
อุดมศึกษา	 รางวัลชนะเลิศ	 1	 รางวัล	 รางวัลละ	
20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	ได้แก่	
1)	 ผลงานข่าวเรื่อง	 โรงเรียนชุมชนห้วยหินลาด
นอก	:	อสิระหรอืกับดกั?	โดย	หนังสอืพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 รางวัลชมเชย	 3	 รางวัล	
รางวัลละ	5,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรตคุิณ	
ได้แก่	 1)	 ผลงานข่าวเรือ่ง	 แฉเดก็ไทยยุคดจิทัิล	
ติดแคสเกม-โชว์สด	 โดย	 หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	2)	ผลงานข่าวเรื่อง
โพสต์ตามหาเด็กหาย	อันตรายดาบสองคม	โดย	
หนงัสอืพิมพ์สือ่มวลชน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
3)	ผลงานข่าวเรื่อง	เด็กคืออนาคตของชาติ	โดย
หนงัสอืพมิพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
	 ส�าหรับรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสรมิสทิธิเดก็ประเภทส่ือโทรทัศน์	 กลุ่มสือ่มวลชน
ทั่วไป	 ประกอบด้วย	 รางวัลชนะเลิศ	 จ�านวน	 1	
รางวัล	รางวัลละ	50,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	 ได้แก่	 ผลงานข่าวเรื่อง	 ผ้าขาวเปื้อน
เลอืด	โดย	สถานโีทรทัศน์วอยซ์ทีวี	รางวัลชมเชย	2	
รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	 ได้แก่	 1)	 ผลงานข่าวเรื่อง	 สิทธิการ
ศกึษาเดก็ชายขอบ	โดย	สถานโีทรทัศน์ไทยรฐัทีวี	
และ	2)	ผลงานข่าวเรื่อง	ทวิภาษาแก้ปัญหาการ
ศึกษา	โดย	สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
	 นอกจากนี้คณะกรรมการตัดสิน	 ได้มีมติ
คดัเลอืกผลงานทีต่รงกับหลกัเกณฑ์การประกวด
แต่ละประเภทในเรื่องความเหลื่อมล�้าในเด็ก	
โดยผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อ
หนังสอืพิมพ์	เรือ่งความเหลือ่มล�า้ในเดก็	จ�านวน	1	
รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	 ได้แก่	 ผลงานข่าวเรื่อง	 เพราะเป็น
เด็กจึงเจ็บปวด	:	ส�ารวจความเหลื่อมล�้าที่ซ่อน
อยูใ่นความเป็นเดก็	โดยหนงัสอืพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ	

และรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์	 เรื่องความเหลื่อมล�้าในเด็ก	จ�านวน	1	
รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	 ได้แก่	 ผลงานข่าวเรื่อง	 เด็กไร้
สัญชาติเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล	โดย	สถานี
โทรทัศน์สปริงนิวส์
	 ทั้งน้ี	 ความเห็นจากคณะกรรมการมอง
ผลงานเข้าประกวดในภาพรวมว่า	ปีน้ีมีองค์กร
สือ่มกีารปรบัตวั	และในภาพรวมของวงการ	อาจ
ส่งผลให้ปีน้ีมีผลงานส่งเข้าประกวดน้อยลง	
ประเดน็ท่ีส่งเข้าประกวดส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเด็น
ใหม่	 ในขณะท่ีผลงานของหนังสือพิมพ์	 และ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสามารถน�ามาต่อยอด
ร่วมกันเสนอเป็นข่าวได้	 มาตรฐานการน�าเสนอ
ข่าวดข้ึีน	แต่ยังมบีางผลงานข่าวทีเ่ข้าข่ายละเมดิ
สิทธิเด็กอยู่
	 นอกจากน้ี	 ภายในงานยังมีเสวนาเรื่อง	
ความเหลือ่มล�า้มผีลต่อทักษะสมองของเดก็ไทย?	
โดย	นพ.ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์	จิตแพทย์
และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน	
ดร.นุชนาฎ	 รักษี	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย	
สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครวั	
มหาวิทยาลยัมหิดล	ด�าเนนิรายการโดย	สรวงมณฑ์	
สิทธิสมาน	จากนิตยสาร	Mother	&	Care	จาก

น้ัน	เป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก	นาฏยบางกอก	
เรื่อง	 สอนธรรมฤาษี	 ก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัล
โดยม	ีนายอานนัท์	 ปันยารชนุ	อดตีนายกรฐัมนตรี
และทูตพิเศษ	องค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย	เป็น
ประธานในการมอบรางวัล
	 ส�าหรับการจัดประกวดดังกล่าว	สถาบัน
อิศราเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน	 ร่วมมือกับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	โดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อสาร
มวลชน	 องค์กรเอกชนท่ีท�างานด้านเด็ก	 และ
เยาวชนผู ้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย	ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่	12	แล้ว

กรุงเทพธรุกจิคว้ำ 3 รำงวลั
ข่ำวส่งเสริมสิทธเิด็ก 2560
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ชนะเลิศรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริม
สิทธิเด็กประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
เรื่อง ‘เพื่อนทุกข์...ตุ๊กตาวิเศษ’ 

โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่นจุดประกาย 
ฉบับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560

บทสรุปย่อ 
	 ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีการล่วงละเมิดทาง
เพศต่อเด็กและเยาวชน	 ขั้นตอนส�าคัญขั้นตอนหนึ่งคือการซักถาม
ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างละเอียด	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการ
ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด	 ซึ่งในขั้นตอนนี้จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ี
นักจิตวิทยา	 พนักงานสอบสวน	 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถามถึง
ลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศ	อวัยวะที่ใช้ในการล่วงละเมิด	และ
อวัยวะที่ถูกล่วงละเมิด	 บ่อยครั้งที่เด็กผู้ถูกกระท�าไม่สามารถตอบ
ได้อย่างชัดเจน	 ทั้งจากปัญหาเรื่องการสื่อสาร	 การเรียกชื่ออวัยวะ
เพศท่ีแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานครอบครัวและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม	 ความรู้สึกหวาดกลัวและอึดอัดท่ีจะเล่าถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ซ�า้ๆ	 จนหลายครัง้กระบวนการดงักล่าวกลายเป็นการกระท�าซ�า้
ต่อเหย่ือท่ียังเป็นเดก็และเยาวชนจนเกิดบาดแผลภายในจติใจท่ีร้ายแรง
	 ตุ๊กตาวิเศษ	 จึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ถูกคิดข้ึนโดยคนกลุ่ม
เล็กๆ	 ที่รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว	 เพื่อช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่และ
เหย่ือในการสือ่สารเหตกุารณ์อันเลวร้ายทีเ่กิดขึน้	 และเป็นการบรรเทา
ความทุกข์กังวลของเด็กๆ	 ผู้ถูกกระท�า	 ทั้งน้ี	 ตุ๊กตาผ้าดังกล่าว
นอกจากจะได้รบัการออกแบบให้มอีวยัวะเพศ	 ช่องปาก	 และรทูวาร	
เพ่ือสะดวกในการใช้บอกเล่าเหตุการณ์แล้ว	 ยังมีความน่ารักและ
สีสันสดใสช่วยลดความตึงเครียดของเด็กๆ	ได้อีกด้วย
	 ที่ส�าคัญในการผลิตตุ๊กตาวิเศษ	 ทางผู้ริเริ่มโครงการยังได้
เปิดให้อาสาสมัครทุกเพศทุกวัย	 ทั้งหญิงและชายเข้ามามีส่วนร่วม
ประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าเหล่านี้	 ซึ่งไม่เพียงสะท้อนความเอื้ออาทรกันใน
สังคม	 ยังท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงภัยของการล่วงละเมิดทาง
เพศ	และพร้อมท่ีจะช่วยกันเป็นพลงัเลก็ๆ	ในการสอดส่องดแูลคุม้ครอง
เด็กๆ	ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
	 ส�าหรับการน�าเสนอเรื่องราวของโครงการดังกล่าวใน
ลักษณะสารคดีเชิงข่าวชื่อ	‘เพื่อนทุกข์...ตุ๊กตาวิเศษ’	ผู้เขียนมีความ
ตั้งใจท่ีจะสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบอันซับซ้อนและฝัง
ลึกที่เกิดกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ที่จ�าเป็นต้องได้รับการช่วย
เหลือเยียวยา	 หรืออย่างน้อยก็บรรเทาเบาบางให้ได้มากท่ีสุด	 ซึ่ง
ตุ๊กตาวิเศษเป็นแนวคิดที่ดีท่ีจะช่วยลดความกดดันให้กับเด็กท่ีถูก
ล่วงละเมดิทางเพศ	ระหว่างข้ันตอนของการสอบสวน	และยังเป็นการ
กระตุ้นเตือนให้สังคมช่วยกันระแวดระวังเด็กๆ	จากภัยดังกล่าว	ซึ่ง
ตรงกับหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	
Rights	of	the	Child)	ในเรื่อง	‘สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง’	
ที่ระบุว่า	 ทุกประเทศจะต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน	 “ให้
รอดพ้นจากการท�าร้าย	การถูกล่วงละเมิด	การถูกทอดทิ้ง	และการ
แสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ”

รางวัลชนะเลิศข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริม
สิทธิเด็กประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ 

เรื่อง “โรงเรียนชุมชนห้วยหินลาดนอก: อิสระหรือ
กับดัก?” โดย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทสรุปย่อ

	 กองบรรณาธิการหนงัสอืพิมพ์อ่างแก้ว	มคีวามสนใจเก่ียวกับ

ประเด็นด้านการศึกษาที่เหลื่อมล�้าของประเทศไทย	 ซึ่งยังคงเป็นที่

ถกเถียงกันอยู่ในปัจจบุนัว่า	 รปูแบบการศกึษาอย่างไรถึงจะสามารถ

ตอบสนองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาของเด็ก	 โดยเฉพาะเด็กซึ่งอยู่

ในพื้นที่ห่างไกล	 ประกอบกับชาติพันธุ์ของพวกเขาเหล่านั้น	 ซึ่งยัง

ปรากฏว่าหลายกลุ่มในสังคมยังไม่เปิดรับความหลากหลายทาง

ชาตพัินธ์ุดงักล่าว	ส่งผลให้โรงเรยีนขนาดเลก็ซึง่มนัีกเรยีนไม่ถึงตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดต้องทยอยปิดตัวลงไป	 จะมีก็แต่บาง

โรงเรียนท่ีปรับตัวและต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของโรงเรียน	 ซึ่งไม่ใช่

เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกหลานของตน	 แต่พวกเขา

เหล่าน้ัน	 ต่อสู้และด้ินรนเพ่ือให้อัตลักษณ์ของความเป็นชาติพันธุ์

ไม่ต้องสูญสลายไป	หนึ่งในโรงเรียนเหล่านั้นคือ	‘โรงเรียนชุมชนห้วย

หินลาดนอก	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย’	 ชุมชนของชาติ

พันธุ์ปกาเกอะญอ	

	 สารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้	 มุ่งสะท้อนความเป็นจริงของสังคม

ชนบทและสังคมชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ	 โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง

การศึกษาของเด็กปกาเกอะญอ	 ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาท่ีแตกต่าง

ออกไปจากระบบการศึกษาของนักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย	

แต่กระน้ัน	ค�าถามของการท�าสารคดไีม่ได้มุง่เพียงแค่การตอบค�าถาม

ว่าการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ดงักล่าวสามารถรกัษาอตัลกัษณ์

ของชาติพันธุ์ได้หรือไม่	 ยังรวมไปถึงการต้ังค�าถามกับสังคมไทย	

เก่ียวกับปัญหาการศึกษาที่มีความเหลื่อมล�้าและทางออกของการ

จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับเด็ก	 หากว่าเด็กเหล่านั้นคือ	

ชาติพันธุ์หน่ึงซึ่งประสงค์จะรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้	 ผู ้มีส่วน

เก่ียวข้องควรท�าอย่างไรเพ่ือส่งเสริมให้ความหลากหลายท่ีมีคุณค่า

ดังกล่าวยังคงอยู่ควบคู่ไปกับความรู้และความสามารถที่ทัดเทียม

กับเด็กส่วนใหญ่ในประเทศ
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  “...ผมเดินทางไปด้วยความบรสิทุธิใ์จ และยืนยันตวัตนชดัเจนว่าเป็น
ผูส้ือ่ข่าวจาก ‘ส�านักข่าวอิศรา’ มีจุดประสงค์เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะได้รับ
ชี้แจงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของแหล่งข่าวอยู่แล้ว ทว่า สิ่งที่
เกิดขึน้กับผม (ในขณะปฏบิตัหิน้าท่ีสือ่มวลชน) ท�าให้ต้องเข้าไปน่ังอยู่
หลงัลกูกรงเหลก็ร่วม 2 ชม...” 

รัชดาภิเษก	 หลังได้รับมอบหมายจากกอง

บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวนให้ลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบ	กรณีที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	อยู่

ระหว่างไต่สวนตรวจสอบการย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินของ	 พล.ต.อ.	

พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	อดตีผู้บญัชาการต�ารวจ

แห่งชาติ	 (ผบ.ตร.)	 ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เก่ียวกับ

การร่วมถือครองคอกม้ามูลค่านับร้อยล้าน

บาทที	่ จ.สระบรุ	ี และจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด	

(หจก.)	โดยให้ภรรยาและบุตรเข้าไปถือหุ้น	

	 อย่างไรก็ดี	ขณะลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อ

เท็จจริง	นั้น	นางสมถวิล	วงษ์สุวรรณ	ภรรยา	

พล.ต.อ.พัชรวาท	ผู้บริหารของ	หจก.สมถวิล

เรียลเอสเตท	 ได้มอบอ�านาจให้ผู้ดูแลอาคาร

เข้าแจ้งความด�าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

สน.พหลโยธิน	โดยมี	จนท.ต�ารวจ	ประมาณ	

ประสบกำรณ ์2 ชม.หลังกรงเหล็ก
ณัฐพร วีระนันท์

7-8	นายได้เข้ามาในพื้นที่	พร้อมขออนุญาต

ตรวจค้นร่างกาย	 และรถจักรยานยนต์ของ

ผู้สื่อข่าว	ก่อนจะเชิญตัวไปที่สถานีต�ารวจฯ	

และใช้เวลาอยู่ในห้องสอบสวนประมาณ	 6	

ชม.	ต่อมา	จนท.ร้อยเวรแจ้งให้ทราบว่า	ต้อง

ควบคุมตัวไว้ในห้องขังก่อน	 และจะปล่อย

ตัวหลังจากน�าหลักประกันมาวางเป็นเงิน

จ�านวน	15,000฿		

	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	ผมขอยืนยันว่า	 “การลงพื้น

ที่ท�าข่าวในวันนั้น	(9	ส.ค.2560)	ผมเดินทาง

ไปด้วยความบรสิทุธ์ิใจ	และยืนยันตัวตนชดัเจน

ว่าเป็นผู้สื่อข่าวจาก	 ‘ส�านักข่าวอิศรา’	 มีจุด

ประสงค์เพ่ือให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่

ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะอยู่ในขณะน้ัน	

ซึง่จะได้รบัชีแ้จงหรอืไม่ข้ึนอยู่กับความต้องการ

ของแหล่งข่าวอยู่แล้ว	 ทว่า	 สิ่งที่เกิดขึ้นกับ

ผม	 (ในขณะปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน)	 ท�าให้

ต้องเข้าไปนั่งอยู่หลังลูกกรงเหล็กร่วม	2	ชม.	

ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อหน้าปัด

นาฬิการะบุเลขวันใหม่”	

	 ทั้งนี้	ในขั้นตอนการด�าเนินคดีนั้นยังอยู่

ข้ันผัดฟ้อง	 ซึง่ก่อนหน้านี	้ ผู้เขยีนได้เดนิทาง

ไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ	 ตามวัน

และเวลาที่ก�าหนดแล้วจ�านวน	 2	 ครั้ง	 โดย

นัดถัดไปคือ	 วันที่	 29	 ม.ค.	 2561	 ที่จะถึงนี้	

และยังคงยินดีที่จะเดินทางไปตามหมายนัด	

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียรูปคดี

		 อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้

ถือเป ็นบทเรียนหน่ึงที่ส�าคัญในวิชาชีพ	

‘สื่อมวลชน’	 ของผู้เขียน	และเป็นอีกหนึ่งบท

เรียนของระบบตรวจสอบการทุจริตท่ียังคง

สั่นคลอนประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง	 หรืออาจ

เป็นเพียงข่าวทีถู่กลมืเลอืนอย่างรวดเรว็	เฉกเช่น

ประเดน็ใหม่	ๆ	ท่ีรอคอยการน�าเสนอทางหน้า

สื่อมวลชนในทุก	ๆ	วัน	หากแต่ว่ายังคงอยู่ใน

ความทรงจ�าของผู้เขียนอย่างดีว่า	 “ครั้งหนึ่ง

เคยถูกจับในฐานะสื่อมวลชน”

	 หลายคนอาจจะทราบแล้ว	 หรืออาจยัง

ไม่ทราบว่าเมื่อวันที่	 2	ส.ค.	 2560	ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ

เมือง	 พิพากษายกฟ้องคดีที่คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

(ป.ป.ช.)	เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง	นายสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	

อดีตนายกรัฐมนตรี,	 พล.อ.ชวลิต	 ยงใจยุทธ	

อดีตรองนายกรัฐมนตรี	 (ฝ่ายความมั่นคง),	

พล.ต.อ.พัชรวาท	 วงษ์สุวรรณ	อดีต	ผบ.ตร.	

และ	พล.ต.ท.สชุาต	ิ เหมอืนแก้ว	 อดตี	 ผบช.น.	

กรณีสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ	โดย

เห็นว่า	 เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบา

ไปหาหนัก	และด�าเนินการทกุอย่างถูกต้องแล้ว	

	 โดยหลงัจากศาลๆ	 ยกฟ้องในคดดีงักล่าว	

ผ่านไปเพียง	1	สัปดาห์	ผู้สื่อข่าว	‘ส�านักข่าว	

อิศรา’	 (ผู้เขียน)	 ได้ถูกแจ้งความด�าเนินคดี

โทษฐานบุกรุกอพาร์ตเมนท์แห่งหน่ึงย่าน
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เลือกตั้ง 9 ก.พ.  (ต่อจากหน้า 1)
ตั้งแต่การตั้งกรรมการอ�านวยการเลือกตั้ง	การ
ส่งจดหมายเชิญสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ัง	
เรื่อยไปจนถึงการเลือกตั้ง	 ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์	
	 	 	 	 ส�าหรบัในปีน้ีจะเป็นการเลอืกตัง้คณะกรรมการ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 สมัยที่	 9	 ซึ่งได้
ปรบัแก้เงือ่นไขส�าหรบัผูท้ีจ่ะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้
กรรมการอยู่บ้าง	โดยเริม่จากการลงนามในบนัทึก
ความเข้าใจ	 ท่ีก�าหนดถึงพันธะสญัญาของสมาชกิ
ที่มีต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 ทุกๆ	 3	 ปี	
ภายในระยะเวลา	30	วัน	ก่อนการเลอืกตัง้กรรมการ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชุดใหม่	
	 กล่าวง่ายๆ	 คอื	 เพ่ือให้การก�ากับดแูลกันเอง
ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ	 กับมวลหมู่สมาชิก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สมาชิกทุกคนก็จะ
ให้สัญญาไว้ว่า	ในช่วงเวลา	3	ปี	ตลอดวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการชุดใหม่จะไม่มี
การลาออกจากการเป็นสมาชกิ	หากสมาชกิรายใด
ออกก่อนครบ	3	ปี	จะต้องช�าระค่าบ�ารุงสมาชิก
เป็นจ�านวน	5	เท่าของค่าบ�ารุงสมาชิกที่ช�าระใน
ปีปัจจุบัน	
	 อกีประการคอื	 สมาชกิทีต้่องการสมคัรรบั
เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ	
จะต้องช�าระค่าบ�ารุงอย่างครบถ้วน	 โดยไม่ค้าง

ค่าบ�ารุง	
	 ส่วนโครงสร้างกรรมการสภาการหนงัสือพิมพ์ฯ	
สมัยที่	 9	 ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ	แก้ไขครั้งที่สาม	พ.ศ.	2559	ยังก�าหนด
ให้มีกรรมการ	21	คน	โดยสัดส่วนการได้มาของ
คณะกรรมการคือ	
	 1.	 เจ้าของ	 หรอืผูบ้รหิาร	 หรอืผูป้ระกอบการ	
บรรณาธิการ	หรือตัวแทนผู้มีอ�านาจจากกอง
บรรณาธิการ	 จากสมาชิกก่อตั้ง	 ซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือ	10	คน
	 2.	 เจ้าของ	 หรอืผูบ้รหิาร	 หรอืผูป้ระกอบการ	
บรรณาธิการ	หรือตัวแทนผู้มีอ�านาจจากกอง
บรรณาธิการ	จากสมาชิกอื่น	ซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือ	4	คน
	 นอกจากนี้	 ธรรมนูญสภาฯ	 ยังก�าหนดไว้
ว่า	การเลือกกรรมการตามข้อ	1.	และข้อ	2.	ให้
ค�านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างสมาชิกใน
ส่วนกลางและสมาชิกจากส่วนภูมิภาคในแต่ละ
กลุ่มด้วย
	 ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก	 7	 คน	 ให้
กรรมการทีไ่ด้รบัเลอืกตามข้อ	1.	และข้อ	2.	เลอืก
จากผูท้รงคุณวฒุใินสาขาอาชพีต่างๆ	ได้แก่	ด้าน
กฎหมาย	 ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน	 ด้านการ
บริหารจัดการ	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และ
ด้านสิทธิมนุษยชน	 สาขาละหนึ่งคน	 และเลือก

ปี 61 สื่อ “ทีวี-สิ่งพิมพ์”  (ต่อจากหน้า 1)
												ส่วนที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ค่อยๆ	เป็น	ค่อยๆ	ไป	
แต่สือ่โทรทศัน์วิทยุอาจจะไปทันทีเลยหรอืเปล่า?	
หรอืไม่	“ฉตัรชยั”	กล่าวว่า	ไม่เชงิขนาดน้ัน	แต่สิง่
ทีถู่กกระทบ	อเิลก็ทรอนกิส์กับอเิลก็ทรอนิกส์	มนั
จั๊มป์กัน	โทรทัศน์นั้นได้รับผลกระทบโดยตรง	
จริงๆ	 จากการฟอร์มของโซเชียลมีเดียท่ีเข้ามา
รุกราน	 จากที่ได้อ่านตัวเลขการบริโภคสื่อของ
คนไทยจากจอโทรทัศน์	ลดลงไปครึ่งหนึ่ง	
	 ขณะเดียวกันเราก็เพ่งมองสื่อที่สตรีมบน
มือถือก็เพิ่มขึ้นไปอีกเท่าหนึ่ง	 ปีที่ผ่านมามือถือ
ได้แปลงร่างเป็นโทรทัศน์ไปเรียบร้อยแล้ว	 และ
นับวันจะทรงอิทธิพลมากข้ึน	 ส่งผลให้	 equal	
system	 ของระบบมันเปลี่ยนหมด	 ตั้งแต่คนท�า
สื่อ	 วิธิท�าสื่อ	 คนเสพสื่อ	 ระบบการท�าธุรกิจสื่อ	
เปลีย่นไปเรยีบร้อย	 เชือ่ว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการ	
disrupt	 ที่มีการเปลี่ยนผ่านเป็นรูปธรรมอย่าง
สมบูรณ์
	 ถามว่า	 คนสื่อปรับตัวยากหรือไม่	 ภายใต้
สถานการณ์แบบนี้	“ฉัตรชัย”	กล่าวว่า	ยาก	เชื่อ
ว่าจากวันน้ีจนถึงควอเตอร์แรก	 หรอืต้นควอเตอร์
ท่ีสองของปีหน้า	คนในอตุสาหกรรมโทรทศัน์อาจจะ
อยู่ในภาวะว่างงานเพิ่มมากขึ้นประมาณ	 500	
บวก-ลบ

ผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีอาวุโสและประสบการณ์สูง
ด้านหนังสือพิมพ์	ซึ่งไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใดอีก
จ�านวน	2	คน
	 ส�าหรับการเลือกต้ังกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์	 สมัยที่	 9	 นั้น	 ทางคณะกรรมการ
อ�านวยการเลือกตั้งก�าหนดรับสมัครองค์กร
สมาชกิให้ส่งผู้แทนลงสมคัรรบัเลือกตัง้กรรมการ	
ทั้งประเภทที่	1	และประเภทที่	2	ภายในวันที่	3	
ม.ค.	2561	และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลง
สมัครเลือกตั้งในวันที่	5	ก.พ.	2561	
	 จากน้ันจะเปิดลงคะแนนเลือกตั้งในวันท่ี	
9	ก.พ.	2561	เริ่มตั้งแต่เวลา	10.00	น.	เป็นการ
เลอืกต้ังกรรมการประเภทท่ี	1	ต่อมาเวลา	11.00	น.	
เป็นการเลอืกตัง้กรรมการประเภทท่ี	2	โดยทัง้สอง
ประเภทจะให้ผู้สมัครเลือกต้ังลงคะแนนเลือก
กันเอง	
	 ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน	 ในเวลา	
13.00	น.	กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งประเภทที่	1	
และท่ี	 2	 จะประชุมร่วมกันเพ่ือเสนอชื่อผู้ทรง
คุณวุฒิด้านต่างๆ	อีก	7	คน		โดยคณะกรรมการ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชุดที่	 9	 จะเข้ารับ
มอบงานจากกรรมการชดุเก่า	และประชมุกรรมการ
ชุดใหม่นัดแรกในวันที่	6	มี.ค.	2561	...
 

	 “สงสารน้องๆ	ผมก็เรียนกับอาจารย์และ
คณบดีหลายท่านที่สนิทกันว่า	 น่าเป็นกังวลนะ	
เพราะเดก็รุน่ใหม่ทีจ่ะก้าวขึน้มา	โดยเฉพาะ	2-3	ปี	
ที่จะถึงนี้อันตรายมาก	 อย่าว่าแต่รุ่นใหม่	 ใน
อดีตที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าวิชาชีพนี้ไม่ได้มี
เกราะคุ้มกันส�าหรับเด็กจบใหม่	มากเท่าวิชาชีพ
อืน่	 เดก็ท่ีเรยีนนิเทศวารสารจะไปเป็นทนายเป็น
หมอคงไม่ได้	 จะไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
หุ้นคงไม่ได้	 แต่กลุ่มอาชีพท่ีว่าเหล่าน้ีกลับมา
เป็นผู้สื่อข่าวได้ทั้งหมด”
	 คุณฉัตรชัย	 กล่าวถึง	 ทิศทางสื่อในปีหน้า
จะเป็นอย่างไรว่า	 เหมอืนสนึามข้ึินฝ่ัง	หนังสอืพิมพ์
ปีหน้าจะสะบักสะบอมหนักยิ่งข้ึน	 โดยมี	 2	
ปัจจยั	แน่นอนว่าพฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น	และ
หนังสือพิมพ์ไม่ใช่พฤติกรรมตามปกติเหมือน
ในอดีตแล้ว	 เช้ามาเราไม่ได้จับกระดาษนะแต่
จบัโทรศพัท์	 เราเปิดโทรทศัน์เราไม่ได้ดนูะเราฟัง	
และส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์จะ	 repeat	สิ่งที่เรารู้
แล้ว	 เพราะฉะนั้นคนท�าหนังสือพิมพ์ก็ต้องหา
คุณค่าใหม่ๆ	 เพื่อด�ารงสถานะตัวเองไว้	 จะท�า
อย่างไรเมื่อข ่าวเกือบท้ังหมดท่ีอยู ่บนหน้า
หนังสือพิมพ์	 คือข่าวที่ผู้บริโภครับรู้แล้วทั้งหมด	
ส่วนโทรทัศน์จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมด	
เช่นข่าวคณุตนูวิง่	 เราก็วิง่ดกัหน้าดกัหลงัคณุตนู	

ซึ่งทุกช่องก็ท�าอย่างนี้เหมือนกันหมด	 แต่เราท�า
อย่างอื่นได้หรือไม่	
		 ส่วนประเดน็ท่ีว่า	 ปีหน้าสามารถคนืช่องได้
หรอืไม่น้ัน	 ฉตัรชยั	 กล่าวว่า	 ผูใ้หญ่หลายท่านก็
พยายามเทียวไล้เทียวขือ่ปรกึษาหารอื	 ก็พยายาม
ไปถกแถลงหาทางลง	วันน้ีเราเกิดการโทษบรษิทั
เอกชนท่ีเข้าไปประมูลกันเป็นห้าหกหมื่นล้าน	
อุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งชาติ	 ทั้ง
ต้องท�างานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนทางเศรษฐกิจ	
สงัคม	 การศกึษา	 การแก้ปัญหาสงัคมในระยะยาว		
สือ่จ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องแขง็แรง	และในความ
แข็งแรงน้ีอยู่ท่ียุทธศาสตร์รฐัว่า	 จะมองสือ่ว่าจะ
ใช้ประโยชน์อย่างไร
	 ท่ีผ่านมาเราอาจจะมองในมุมการเปลี่ยน
ผ่าน	 มองในเทคโนโลยี	 มองในมุมว่าโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินจะต้องเป็นดิจิทัล	 และมองในมุม
รายได้ของรัฐที่จะได้จากการใช้คลื่นความถี่	 ซึ่ง
ในอดีตเราตีความว่าเป็นทรัพยากรของชาติ
และมจี�ากัด		แต่วันนีโ้ทรทศัน์ทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถ่ี
และมีไม่จ�ากัดเกิดขึ้นมาเต็มหน้าพ้ืนท่ีสื่อหมด
แล้ว	เราจะทบทวนไหม	และทบทวนอย่างไร	
อาจจะต้องมโีมเดลในการหาทางลง	หาทางออก
ร่วมกัน.
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ยูเนสโก  (ต่อจากหน้า 1)
และด้านการสื่อสารมวลชนประจ�าปี	2561	-	
2562	 ในโอกาสครบรอบ	 100	 ปีชาตกาลนาย
ก�าพล	วัชรพล	ในวันที่	21	ธันวาคม	2562	โดย
นายก�าพล	 วัชรพล	 เป็นคนไทยและคนเอเชยีเพียง
คนเดียว	ที่ได้รับการประกาศยกย่องในครั้งนี้
	 นพ.ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์	 รมว.
ศึกษาธิการ	 เปิดเผยว่า	 ข้อมูลในการน�าเสนอ
จากยูเนสโกประเทศไทยได้กล่าวยกย่องว่า	
นายก�าพลได้ตระหนักว่าการให้การศึกษาแก่
ประชาชนคนไทยอย่างไม่เป็นทางการและการ
แพร่กระจายของข่าวสาร	 ที่เขาแสดงความ
สามารถก่อนหน้านั้น	 ไม่เพียงพอที่จะสร้างคน
รุ่นหลังท่ีมีความรู้และความสามารถขึ้นมาได	้
โดยเฉพาะผู้คนในชนบท	 ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจ
ทีจ่ะส่งเสรมิการศกึษาอย่างจรงิจงั	 ผ่านการสร้าง
โรงเรียนใหม่ให้แก่เยาวชนในส่วนที่ขัดสน	 ตาม
ชนบทท่ีห่างไกลความเจรญิ	 และไม่สามารถเข้าถึง
ได้ของอปุกรณ์การเรยีนการสอน	 อาคารสถานท่ี	
และครูทีเ่อาใจใส่ในการอบรมเยาวชนในประเทศ	
หลังจากโรงเรียนต้นแบบที่เขาให้เงินไปท�า	 2	
โรงเรยีนท่ีประสบความส�าเรจ็ใน	จ.พระนครศรอียุธยา
		 นายก�าพลได้ก่อตั้งเครือข่ายโรงเรียนท่ี
เรียกว่า	 “ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท”	 เริ่ม
ต้นที่	 จ.ลพบุรี	 เมื่อปี	 2512	ภายในเวลา	30	ปี	
นายก�าพลใช้จ่ายเงินประมาณ	 100	 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ	 ในการสร้างเครือข่ายไทยรัฐวิทยาทั่ว
ประเทศ	 ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมด	
101	 โรง	 ให้ความดูแลนักเรียนจ�านวน	 30,000	
คน	 สะท้อนถึงคติพจน์และความเชื่อมั่นอย่าง
แรงกล้าของนายก�าพล	โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้
รวมเอาวิชาเสริม	 2	 วิชาเข้าไว้	 คือ	 วิชาความ
สามารถในการอ่านเขียนสื่อ	(Media	literacy	-	
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การรูเ้ท่าทนัสือ่)	 และการศกึษาวิชาหน้าทีพ่ลเมอืง
และศีลธรรม	 (พลเมืองดี)	 นายก�าพลเชื่อว่า
หลักสูตรท้ัง	 2	 น้ัน	 จะปลูกฝังความเชื่อท่ีมีผล
ต่อการกระท�าดขีองประชาชนให้แก่นกัเรยีน	และ
ช่วยพวกเขาให้กลายเป็นพลเมอืงท่ีดีของประเทศ
	 ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของสือ่อย่างหนังสอืพิมพ์
ไทยรัฐ	 อันเป็นหนังสือพิมพ์รายวันท่ีเป็นอิสระ
และไม่ขึ้นกับผู้ใดเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในยุค	ค.ศ.	1960	(ระหว่างปี	2503	
-	2513)	นายก�าพลเป็นตัวแทนสื่ออิสระที่เป็นที่
รู้จักอย่างดี	เขาได้รับพิจารณาให้เป็นผู้บุกเบิก
ในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อ
	 นอกจากน้ันเหล่าบรรณาธิการอาวุโสของ
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ให้ความช่วยเหลือต่อ
องค์กรสือ่ท้องถ่ิน	 และรวมถึงให้ความรูต่้อผูส้อน
ทีม่าจากองค์กรการศึกษาด้วย	 ต่อจากน้ันไทยรฐั
ได้รวมเอาปรชัญาท่ีว่า	‘หนังสอืพิมพ์ในการศกึษา’	
หรือการที่หนังสือพิมพ์เข้าไปมีส่วนในวงการ
ศึกษา	(Newspaper	in	Education	:	NIE)	เข้า
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของไทยรัฐ	 ส�าหรับ
เยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสด้วย
	 นายก�าพล	 เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
มลูนิธิหนังสอืพิมพ์แห่งเอเชยี	 ท่ีมสี�านกังานใหญ่
อยู่ท่ีกรุงมะนิลา	 ประเทศฟิลิปปินส์	 เคยด�ารง
ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและได้รับพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุคอื	มหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก	 และเหรียญกาชาดสรรเสริญชั้นที่	 1	
ทั้งนี้	 นายก�าพล	 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง
ในล�าไส้	 เมื่อ	 21	 กุมภาพันธ์	 2539	 ได้รับ
พระราชทานเพลิงศพ	 เมื่อวันท่ี	 19	 เมษายน	
2540	ณ	วัดเทพศิรินทราวาส
	 ล่าสุดเมื่อวันที่	 27	 ธ.ค.	 คอลัมน์	 เหะหะ	
พาที	 โดย	 ซูม	 ได้เขียนไว้ว่า	 “ดังท่ีท่านผู้อ่าน

ทราบแล้วว่า	องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้
ท่าน	 ผอ.ก�าพล	 เป็นบุคคลส�าคัญของโลกผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อมวลชน	 ที่
ยูเนสโกจะร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส	 100	 ปี
ชาตกาล	ระหว่าง	พ.ศ.	2561-2562	
	 น่ันหมายถึงว่า	 จะมีการเฉลิมฉลองด้วย
การจัดงานต่างๆ	 เช่น	 การจัดนิทรรศการแสดง
ผลงาน	 การประชุมเชิงวิชาการที่เก่ียวข้อง	 การ
จัดท�าหนังสือที่ระลึก	 ฯลฯ	 เป็นระยะๆ	 จากปี	
2561	เป็นต้นไป	
	 ในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็จะมี
การจัดสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพ่ิมเติมอีก	
10	แห่ง	 เพื่อให้รวมเป็นทั้งหมด	111	แห่ง	 โดย
จะเริ่มทยอยสร้างตั้งแต่ปี	2561	เช่นกัน
	 นับเป็นความภาคภูมิใจไม่เพียงแต่พวก
เราในไทยรฐัเท่าน้ัน	 แต่เป็นความภาคภูมใิจของ
คนไทยและชาวเอเชยีท้ังมวลอกีด้วย	 เพราะท่าน
เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวเท่านั้น
จากจ�านวน	 48	 บุคคล	 ส�าคัญทั่วโลก	 ที่ได้รับ
การยกย่องจากยูเนสโกในครั้งนี้
	 โปรดติดตามงานเฉลิมฉลองต่างๆ	 ที่จะ
จัดขึ้นโดยยูเนสโก	และองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอด
จนหนังสอืพิมพ์ไทยรฐัทีจ่ะเริม่ตัง้แต่ปี	 2561	 ไป
จนถึง	2562	ต่อไปนะครับ”


